



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางายก๊ก
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.นางายก๊ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตำบลนางายก๊ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนางายก๊ก จะดำเนินการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.นางายก๊ก ตามแบบและรายละเอียดประมาณของ ของส่วนโยธา อบต.นางายก๊ก ราคากลางของงานในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 209,700.-บาท (-สองแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) และปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้) โดยขอคู่มือรายละเอียดได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางายก๊ก

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
4. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 104,850.- (-หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน -)

กำหนดสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนางายก๊กไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และ กำหนดเปิดซองสอบราคาใน 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารราคาได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางายก๊ก ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 044 - 874130 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

๐๗

(นายชนต์ พันธุ์ชมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางายก๊ก